

“Linh vật” trên đỉnh Nghĩa Lĩnh

Đến với khu di tích đặc biệt quốc gia Đền Hùng, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa nơi nguồn cội và những hoạt động sôi động của lễ hội mà còn có dịp được thăm viếng, chiêm bái công đức các vua Hùng qua các di tích tại đền Hạ, Trung, Thượng, đền Giếng và mộ tổ; đứng chân trước cột đá thế, soi mình vào giếng ngọc, chiêm ngưỡng hạt lúa thần... để đắm mình vào những truyền thuyết của cha ông thuở hồng hoang dựng nước. Nơi đây còn có một “linh vật” đặc biệt, đó là cây vạn tuế khoảng 800 năm tuổi trước cửa chùa Thiên Quang.



Cây vạn tuế khoảng 800 năm tuổi trước cửa chùa Thiên Quang.

Cây vạn tuế có 3 ngọn với chiều cao hơn 5m, nhiều người lý giải rằng 3 ngọn nhưng có chung một gốc như tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam chung một cội nguồn. Thân cây sù sì, đậm dấu ấn thời gian nhưng những tán lá non xanh mướt vẫn đầy sức sống. Cụ Tử trông coi thờ tự ở đây cho biết: Hai năm cây mới mọc lá một lần và mỗi lần mọc lá non thì lại rụng đi một vòng những lá già. Không chỉ “trưởng sinh” bằng những tán lá non mới mà ngay dưới gốc cây, nhánh cây còn xanh tốt “đội đất” vươn lên đón lấy tinh hoa của đất trời như kế thừa sự bền bỉ của dòng cây quý này...

Nhiều người khi lý giải về nguồn gốc của “cây thiêng” đều cho rằng, tuổi cây còn có trước tuổi các công trình thờ tự nhiều trăm năm. Do được trồng trên núi cao, trước cửa chùa nên cây vạn tuế như thu lấy ánh sáng của đất trời, mang ý nghĩa về

một sự bình yên, hưng thịnh, tài lộc, thu hút nhiều người chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm... Không quá to lớn, có bóng rợp tán xòe nhưng cây vạn tuế này vẫn được nhân dân yêu mến gọi là “cây cao bóng cả” như để hướng tâm về cội nguồn, ghi

nhớ ân đức tổ tiên của dân tộc. Một du khách đến từ đất mũi Cà Mau cho biết: Không chỉ hướng lòng mình về nơi cội nguồn của dân tộc mà chúng tôi còn muốn được tận mắt chứng kiến cây vạn tuế mà trước đây mới chỉ được nghe nói đến.

Một du khách người Lào trong một chuyến tham quan Đền Hùng đứng bên cây vạn tuế đã ngỡ ngàng nói: Đất nước tôi có cả một rừng vạn tuế nhưng không có cây nào cao, đẹp và lại có 3 ngọn mọc như thế này.

Trong đời sống tâm linh của mỗi người dân Việt Nam, đền, chùa là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần vô giá, bởi thế cây vạn tuế với tuổi thọ lớn cùng với hình dáng đặc biệt, lại tọa lạc trên đất thiêng được nhân dân coi là nơi chõ che tâm hồn và tinh thần cho con người, lưu giữ hồn dân tộc, mang đức tin và niềm tựa tinh thần của đồng bào.

Cây vạn tuế với sức sống lâu đời như một “chứng nhân” lịch sử khẳng định sức mạnh kiên cường và sự trường tồn của đất nước và con người Việt Nam, trải qua những bão tố, thăng trầm của thời gian vẫn bất khuất, hiên ngang giữa đất trời rộng lớn.

Trong màu xanh mát mắt của rừng quốc gia Đền Hùng, du khách hãy một lần đến chiêm ngưỡng cây vạn tuế, để mỗi người, khi chạm tay vào những vết sần thời gian càng thấy tin tưởng hơn nữa sức mạnh trường tồn của dân tộc.

THU HƯƠNG

▶ ĐOÀN TRƯỞNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Đầu năm 2017, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Kiến Xương chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Đoàn Trường THPT Bắc Kiến Xương đã phối hợp với UBND xã Nam Cao tiến hành khảo sát và tổ chức lắp đặt 6 cột đèn cao áp với tổng trị giá 23 triệu đồng, bàn giao và đưa vào sử dụng tại địa phương ngay trong tháng 3.



Đoàn Trường THPT Bắc Kiến Xương bàn giao công trình cho xã Nam Cao.

Việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương cũng luôn được Đoàn Trường THPT Bắc Kiến Xương chú trọng. Trong năm học 2015 - 2016, Đoàn Trường đã ủng hộ, hỗ trợ tu sửa nhà cho 2 gia đình chính sách ở xã Nam Cao với tổng trị giá 44 triệu đồng; tôn tạo, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Thái với tổng số tiền trên 20 triệu đồng; mua sắm nhân đạo ủng hộ Hội Người mù huyện trên 25 triệu đồng; tặng 25 suất quà trị giá gần 8 triệu đồng cho học sinh của Trường có hoàn cảnh khó khăn...

VŨ ĐÔNG
(Đài TTHH Kiến Xương)

▶ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG XÉT XỬ LƯU ĐỘNG 3 VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ MA TÚY

Sáng ngày 29/3, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội phạm ma túy tại xã Quang Trung.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương: Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 1/12/2016, tại khu vực cầu Cao thuộc thôn Trung Bắc, xã Vũ Sơn (Kiến Xương), Công an huyện Kiến Xương đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1991, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Vũ Tây đang bán ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá) cho một đối tượng nghi vấn với trọng lượng 0,3472 gam. Qua đấu tranh, điều tra, Hải khai nhận đã chung tiền với Nhâm Đình Hoài, sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Vũ Tây mua để bán kiếm lời; lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp và thu giữ trên người Hoài 7 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 2.1621gam. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 194, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 7 năm tù giam; Nhâm Đình Hoài 4 năm tù giam và phạt mỗi bị cáo 7 triệu đồng.

Cũng trong phiên tòa xét xử lưu động, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1978, thôn 7B, xã Vũ Trung (Kiến Xương) 3 năm tù giam và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Phạm Quang Hải, sinh năm 1990, thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch (Kiến Xương) 2 năm 3 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KHÁC ĐUÁN

▶ Bệnh nhân rơi từ tầng 8 Bệnh viện Đa khoa tỉnh tử vong

Theo thông tin ban đầu, người tử vong tên Bùi Đức Hiệp, 43 tuổi, quê xã Đông Động (Đông Hưng). Bùi Đức Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 29/3, được chẩn đoán viêm tụ, nhập Khoa Nội tiêu hóa và nằm điều trị tại phòng bệnh ở tầng 8, tòa nhà H.

Khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 1/4, bệnh nhân Hiệp dậy đi vệ sinh và ra khỏi phòng bệnh. Đến cuối hành lang nhỏ (vuông góc với hành lang chính), bệnh nhân mở cửa sổ chữ A, lách người trèo ra ngoài và rơi từ tầng 8 xuống đất dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện, bệnh nhân có tiền sử uống rượu, say run. Những người cùng phòng bệnh cho biết, ngày hôm trước xảy ra vụ việc, bệnh nhân có đời vợ đưa về nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc có anh trai bệnh nhân là người nhà cùng ở Bệnh viện chăm sóc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã báo cho các lực lượng chức năng trên địa bàn. Hiện nguyên nhân sự việc đang được Công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ.

HÀ DUNG

Tiếng Anh cần thiết cho học sinh



Tiết mục “Thăng Bờm” được học sinh huyện Vũ Thu biểu diễn bằng tiếng Anh.

Với học sinh tiểu học, nếu trước kia các gia đình chỉ chú trọng phát triển các môn học chính là Toán và tiếng Việt thì hiện nay môn tiếng Anh cũng đã có một vị trí quan trọng, nhiều em đã bộc lộ năng khiếu nói tiếng Anh ngay từ nhỏ.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ở Thái Bình, môn tiếng Anh được đưa vào dạy từ cấp tiểu học. Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 100% trường tiểu học thực hiện dạy tiếng Anh với 4.085 lớp, 123.772 học sinh. Một số huyện, thành phố đã thực hiện dạy tiếng Anh cho

học sinh ngay từ lớp 1 như Đông Hưng, thành phố Thái Bình, Vũ Thư... Bên cạnh việc dạy học trên lớp, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, đặc biệt là hai kỹ năng nghe và nói. Một hoạt động nổi bật các trường thực hiện vừa qua là Festival English. Đây là hoạt động ngoại khóa tuy mới nhưng thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên tham gia. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, Festival English thực sự đã giúp các con yêu tiếng Anh hơn.

Tại ngày hội tiếng Anh ở Trường Tiểu học An Lễ (Quỳnh Phụ), học sinh đã được trải nghiệm nhiều hoạt động như hát, múa, kể chuyện, hùng biện bằng tiếng Anh. Mở đầu chương trình, ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên và hơn 500 học sinh thể hiện bài hát múa tập thể trên nền nhạc bài hát “Hello hello”. Tiếp theo là các phần kể chuyện, hùng biện, hát múa bằng tiếng Anh. Chương trình để lại ấn tượng sâu sắc với vũ điệu huỳnh và giáo viên tham gia. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, Festival English thực sự đã giúp các con yêu tiếng Anh hơn.

Cô giáo Tô Thị Hương Giang, giáo viên tiếng Anh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Bên cạnh việc dạy học trên lớp, một trong những hoạt động giúp học sinh tiểu học nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh là tham gia ngày hội tiếng Anh. Thông qua việc trao đổi, giao lưu, hùng biện, hát múa bằng tiếng Anh, các em sẽ rèn được 4 kỹ năng quan trọng là nghe, nói, đọc, viết.

Cô Jenny, giáo viên Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu



Qua giao tiếp với học sinh Thái Bình, tôi nhận thấy hai kỹ năng các em yếu nhất là nghe và nói. Để tăng việc sử dụng hai kỹ năng này, ngoài học trên lớp, về nhà các em cần nghe nhạc, xem phim... bằng tiếng Anh. Quan trọng hơn, nếu có điều kiện các em nên giao tiếp thường xuyên với giáo viên nước ngoài.

Chị Trần Thị Thanh Nga, xã Quang Lịch (Kiến Xương)



Mặc dù con nhà tôi mới học lớp 2 nhưng cháu học tiếng Anh rất tốt. Bên cạnh năng khiếu, niềm yêu thích môn học là sự đam mê nhiệt tình, tâm huyết của các cô giáo. Tôi mong muốn các con sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh hơn nữa để có thêm những trải nghiệm thực tế.

Em Nguyễn Diệu Châu, học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình)



Con rất thích học tiếng Anh ở trường vì ngoài việc học con còn được các cô giáo hướng dẫn chơi trò chơi, hát múa bằng tiếng Anh. Về nhà con thường day em con những từ để học như hello, goodbye... để hai chị em giao tiếp với nhau.

tiếng Anh. Tôi thấy qua các hoạt động như thế này cháu sẽ tăng khả năng giao tiếp của mình, mạnh dạn, tự tin hơn. Ở nhà cháu vẫn giao tiếp tiếng Anh với chị bằng một số câu thông dụng. Tiếng Anh đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ngay tại Việt Nam, tiếng Anh

cũng được coi là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai sau tiếng Việt. Việc cho học sinh làm quen với tiếng Anh ngay từ cấp tiểu học đã mang lại cho các em những kiến thức cơ bản để các em tự rèn luyện ngôn ngữ của mình.

ĐẶNG ANH

Người “tiếp lửa” cho công tác đoàn

Tình cảm, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong cuộc sống và có những sáng kiến, cách làm hiệu quả, biết cách “tiếp lửa” cho thanh niên... là những ưu điểm nổi bật của Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã An Đông (Quỳnh Phụ) Vũ Thị Thắm.

Nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn, đội của trường từ tuổi học sinh, năm 2006, chị Thắm tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và trở về quê hương công tác. Thời điểm chị mới về công tác tại xã An Đông, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở đây còn ở mức trung bình so với các địa phương khác trong huyện. Chị Thắm cho biết: Xã trung tâm

huyện nên thanh niên ở đây rất ít có điều kiện để giao lưu, phát huy sức trẻ và khả năng sáng tạo của mình. Khi nghe đến các hoạt động phong trào, họ rất thích tham gia nhưng còn có tâm lý rụt rè, e ngại. Vì thế, tôi cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền, khích lệ để mỗi thanh niên, mỗi chi đoàn hiểu được ý nghĩa và lợi ích khi tham gia các phong trào; đồng thời giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, lịch sử quê hương, đất nước lồng ghép với các nội dung học tập và làm theo gương Bác... Nhờ đó, tỷ lệ thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn ngày càng tăng. Nhiều chi đoàn đã có bước tiến bộ trong nội dung sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng

công tác đoàn ở địa phương. Đến nay, toàn xã An Đông có 9 chi đoàn với hơn 500 đoàn viên. Các đoàn viên đều có tư tưởng tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào quần chúng.

Từ thực tiễn đời sống còn nhiều khó khăn của người dân, chị Thắm đã tìm cách tập hợp, vận động thanh niên học tập, vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế; chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất cao và chất lượng tốt vào sản xuất. Đồng thời, chị chỉ đạo các chi đoàn tham gia hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp ngày công

làm đường xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; duy trì tốt các tổ, đội thanh niên xung kích... Thông qua việc tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như vậy đã giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn yên tâm học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho bà con nơi đây.

Chị Vũ Thị Thắm còn là một trong những phát thanh viên xã, cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân. Nhiều năm gắn bó với công việc phát thanh viên kết hợp với công tác đoàn, đội của xã, từ một đơn vị xếp loại



Chị Vũ Thị Thắm, Phó Bí thư Đoàn kiêm phát thanh viên xã An Đông (Quỳnh Phụ).

trung bình, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của An Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực, được Huyện đoàn và Tỉnh đoàn đánh giá cao. Chị Thắm chia sẻ: Tôi nghĩ, ai ở cương vị như tôi cũng sẽ cố

gắng hết sức mình để cống hiến cho địa phương. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã An Đông có thành tích như ngày hôm nay là nỗ lực của một tập thể đoàn kết, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính

quyển, sự đóng góp chung của tất cả đoàn viên thanh niên. Với cá nhân tôi, đó là niềm vui, hạnh phúc với những công sức đã bỏ ra.

Với phương châm “Muốn lãnh đạo công tác đoàn thì trước tiên phải là một đoàn viên gương mẫu”, chị Thắm luôn đi đầu trong việc tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ; chủ động tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sự phấn đấu không mệt mỏi, nhiều năm liền chị Thắm đã được Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2014, 2015; có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2006 - 2011.

KHÁNH HÀ